

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลค่าด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

#### สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่เพศชายมีอายุในช่วง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาชีพเกษตรกรกรรมรายได้ต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท และมีหน้าที่ทางสังคมเป็น กรรมการชุมชน

2. ระดับมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการร่วมคิดกำหนดความต้องการ ด้านการร่วมจัดทำแผน ด้านการร่วมรับรู้ ตรวจสอบและเสนอแนะ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการร่วมใช้แผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับมาก

3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ จำแนกตามเพศผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ไม่มีความแตกต่างกัน จำแนกตามอายุ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน จำแนกการศึกษาผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการร่วมคิดกำหนดความต้องการ ด้านการร่วมจัดทำแผนพัฒนา ด้านการร่วมรับรู้ ตรวจสอบและเสนอแนะ ด้านการร่วมใช้แผนพัฒนาสามปี ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล จำแนกอาชีพ

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน จำแนกรายได้ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน จำแนกตามการมีหน้าที่ทางสังคมผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

### อภิปรายผล

จากการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก ภาวะการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงของประชาชนนั้นส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน กล่าวคือ จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ในการจัดประชุมจัดทำแผนสามปีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเป็นการหล่อหลอมความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย เพื่อกำหนดเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงพบว่า การเข้ามามีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิภพ กิติกาศ (2550 : บทคัดย่อ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจตามสิทธิหน้าที่ที่สามารถเสนอปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างอิสระในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถสนองความต้องการพื้นฐานประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกับ ชานี มะโร (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลาตามเพศมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) แตกต่างกัน

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอฝักไ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตามเพศพบว่ามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ไม่แตกต่างกันเพราะปัจจุบันประชาชนเพศชายและหญิงต่างมีความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่า ๆ กัน และพบว่าประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุทธพงศ์ นิคม (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2549 - 2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ศึกษาแล้วพบว่าระดับ และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2549 - 2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ที่มีความแตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สอดคล้องกับ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงที่มีความแตกต่างกันในด้าน ระดับการศึกษา สอดคล้อง บุญชนะ มรกตวิจิตรการ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการดำรงตำแหน่งทางสังคม มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ศาสนา สถานทางภูมิศาสตร์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันมีผลต่อโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเปาและสอดคล้อง ชานี มะโร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบการศึกษาว่า เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามเพศมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) แตกต่างกัน

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงควรเพิ่มการมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงควรปรับปรุงให้มีการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างการบริหารงานรวดเร็วและชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงควรมีการบรรจุโครงการ/แผนงานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติ

## 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

2.3 ควรศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี